

NHÀ GIÁO TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ

Trường Tiểu học Nguyễn Tuân vinh dự được mang tên nhà văn tài hoa, uyên bác, là bậc thầy trong việc sáng tạo và sử dụng tiếng Việt. Nơi đây có rất nhiều những tấm gương thầy cô giáo điển hình về tinh thần tự học, lao động sáng tạo, tận tụy trong công việc, gần gũi, hòa đồng với bạn bè đồng nghiệp. Một trong những tấm gương sáng đó phải kể đến cô giáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết – khối trưởng chuyên môn khối 3.

Được sinh ra và lớn lên trong gia đình có 5 anh chị em. Bố, mẹ và anh chị, em của cô đều là cán bộ công chức nhà nước, có việc làm ổn định. Các con cháu chăm ngoan, học giỏi, thành đạt.



Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Cô Tuyết là điển hình tiên tiến trong các phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Với 25 năm công tác trong ngành giáo dục, cô đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm trong giảng dạy, luôn tận tụy, tâm huyết, say sưa với nghề. Cô thực sự để lại trong lòng đồng nghiệp những ấn tượng sâu sắc. Trong giảng dạy cô luôn hết lòng với công việc, yêu nghề, mến trẻ bằng tình cảm của người mẹ thứ hai. Cô luôn gương mẫu trong mọi công việc, được đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh tin yêu, quý mến.

Nhiều năm liền cô làm khối trưởng chuyên môn và là giáo viên chủ nhiệm giỏi. Cô luôn trăn trở với tiết dạy, với các hình thức và các hoạt động tổ chức dạy học, chủ động tìm tòi, tham khảo ý kiến đồng nghiệp, không ngại sớm khuya để có được những tiết dạy hay. Cô luôn gắn kết chị em trong tổ chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, cùng nhau xây dựng những tiết dạy hay. Hơn thế nữa cô còn tham mưu cho Ban Giám hiệu chỉ đạo, xây dựng các các tiết chuyên đề. Nhờ đó các đợt thi giáo viên giỏi cấp quận, thành phố thực hiện thành công rực rỡ, được đánh giá cao, có sức lan toả không chỉ trong trường, trong quận, phạm vi thành phố mà còn lan toả đến nhiều tỉnh thành khác trong cả nước.



Cô Tuyết nhận giấy khen cấp quốc gia cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số



Cô Tuyết trong lễ vinh danh nhà giáo có thành tích cao do UBND quận tổ chức

Khóit trường chuyên môn mà cô được giao là một niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn lao đối với cô. Cô luôn cố gắng nỗ lực hết mình với công việc, cùng tập thể giáo viên nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước”, ngay vào đầu mỗi năm học bản thân cô chủ động gương mẫu đăng ký thi đua và xác định công tác chuyên môn, nhiệm vụ trông người đặt lên hàng đầu. Do vậy cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp quận trong nhiều năm học, được khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Là người đảng viên nên trong những năm qua cô Ánh Tuyết luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt những quy định của ngành và nhà trường đã đề ra. Cô không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức của người giáo viên, sống trung thực, lành mạnh giản dị. Với tư cách của người thầy hết lòng, tận tâm với nghề cô thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn. Cô luôn nghiên cứu kỹ tài liệu giảng dạy, xây dựng kế hoạch bài dạy tỉ mỉ, đúng đặc trưng từng môn, thể hiện rõ lòng yêu thương với trò trong từng bài giảng.

Thực hiện tiết kiệm theo lời Bác dạy, cô giáo Ánh Tuyết đã khai thác tối đa các thiết bị dạy học hiện có, tự làm thêm một số đồ dùng và tham gia dự thi cấp trường, được đánh giá cao. Bên cạnh đó bản thân cô cũng luôn tự tìm tòi, sưu tầm các đồ dùng như tranh, ảnh để gây hứng thú cho học sinh, giờ học đạt hiệu quả cao hơn. Cô cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị mới cùng các phần mềm trợ giảng trong giảng dạy làm cho tiết học thêm sinh động và học sinh thêm yêu thích môn học hơn. Ngoài ra cô còn vận dụng phương pháp dạy học phù hợp cho từng dạng bài nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh. Với đức

tính giản dị, ham học hỏi, cô giáo Ánh Tuyết không tự bằng lòng với những gì mình đã đạt được, cô luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người giáo viên, không ngừng học tập, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp để có những bài giảng hay, phương pháp giảng dạy khoa học truyền dạy cho học trò những kiến thức văn hoá trên bục giảng, cũng như vốn kiến thức sống sau này. Những giờ học thú vị trên lớp hay những giờ ngoại khoá, cô giáo Ánh Tuyết luôn tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với học trò, coi học trò là những người con của mình. Đây là những phẩm chất tốt tạo niềm tin yêu, kính trọng đối với các em học sinh. Học sinh hiểu bài, luôn chăm chỉ học tập là một trong những nguồn động viên lớn khích lệ cô phải phấn đấu hơn nữa. Cô được các cấp lãnh đạo khen thưởng: Chiến sỹ thi đua cơ sở, giải Ba cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số, vinh danh cá nhân đạt thành tích cao, giải Nhì cấp Quận thiết kế bài giảng Elearning – bài giảng STEM,...



Một số thành tích của cô Tuyết

Nhiều năm liền cô Ánh Tuyết đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Cô vinh dự được Nhà nước tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. Ngoài ra, cô còn có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được vận dụng trong giảng dạy, xếp loại A, B cấp Thành phố.

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu nghề và ngọn lửa đam mê cùng khả năng sáng tạo, cô Tuyết đã khắc phục mọi khó khăn, vừa dạy học, vừa hình thành sáng kiến bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh yếu, được nhiều đồng nghiệp quan tâm và học tập. Không những vậy cô còn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống.



Cô Tuyết sinh hoạt chuyên môn với đồng nghiệp

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cô còn tích cực tham gia các cuộc vận động tuyên truyền, xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống, tác phong làm việc, gương mẫu đi trước, làm trước, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm trước tập thể. Cô thường xuyên vận động giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như: trao quà, áo ấm, sách vở cho những học sinh nghèo học giỏi. Hàng ngày cô tự nguyện ở lại kèm thêm cho những em chưa hoàn thành xong bài. Ngoài giờ lên lớp cô còn quan tâm giúp đỡ đồng viên các em học sinh với mong muốn bù đắp những thiếu thốn, thiệt thòi của các em. Cô cảm thấy học sinh thân yêu cũng chính là những đứa con do mình sinh ra nên cô càng yêu mến các em lại càng muốn giúp đỡ nhiều hơn nữa. Đáp lại tình cảm ấy, các em học sinh cũng không phụ lòng cô, luôn chăm ngoan học giỏi.



Cô Tuyết cùng học sinh tham gia ủng hộ quỹ Vì người nghèo



Học sinh của cô Tuyết tích cực, chủ động trong các hoạt động

Lớp cô chủ nhiệm luôn đạt những thành tích cao trong các phong trào thi đua. Tháng 12 năm 2023 học sinh lớp cô tham dự cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Thanh Xuân lần thứ III” đã xuất sắc vượt qua 2 vòng loại, đạt giải Triển vọng trong vòng Chung kết cấp quận. Nhiều em đạt giải thể dục thể thao cấp trường, cấp quận.



***Học sinh lớp cô Tuyết tham gia Chung kết cuộc thi
“Tìm kiếm tài năng Thanh Xuân”***

Qua 25 năm giảng dạy, từng thế hệ học trò của cô đã và đang trưởng thành. Nhiều học trò của cô đã noi gương cô phấn đấu học tập, rèn luyện và giờ đây cũng đã trở thành những đồng nghiệp, những người giáo viên đang mang theo tâm huyết của mình cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Cũng có những học trò giờ đây đã trở thành những bác sĩ tài năng tâm huyết, mang kiến thức của mình vào chữa trị cho những người bệnh và cũng có nhiều trò đã trở thành những kỹ sư xây dựng thiết kế những công trình cho xã hội,...

Hàng năm cứ đến dịp 20 - 11 rất nhiều trò trở về mái trường xưa để thăm và tri ân thầy, cô giáo. Hình ảnh những người học trò đó như một sức mạnh thần kỳ

thôi thúc cô tiếp tục lao động và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người mà cô đang theo đuổi.

Ngoài công tác chuyên môn cô Tuyết còn nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua do nhà trường và các đoàn thể phát động. Cô luôn gắn kết giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, phụ huynh với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh với nhà trường.



Cô Tuyết cùng đồng nghiệp và Ban phụ huynh trường

Những thành công mà cô đạt được đó là nền tảng, là động lực để cô phấn đấu, làm tốt hơn sứ mệnh của mình. Cô Tuyết là một tấm gương sáng cho chị em đồng nghiệp noi theo. Cô như một bông hoa đang tỏa ngát hương giữa rừng hoa của đất nước. Tôi và đồng nghiệp cầu chúc cho cô nhiều sức khỏe để tiếp tục theo đuổi những đam mê của mình và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.